
 

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ  
 

 
 
448. Stjórnarfundur haldinn 13. maí 2015 kl:18:00 
 

Mættir:  
Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK) , 
Bjarney S. Snævarsdóttir (BS), Birgir Ingibergsson (BI), Sveinn Adolfsson (SA) og  
Guðjón Axelsson (GA). 
Fjarverandi:Birgir Már Bragason (BMB). 
 
 

1. Fundagerð síðasta fundar.  
Farið yfir og samþykkt.  
 

2. Innkominn bréf.  
Boðsbréf til Einars Haraldssonar formanns frá Heru Ósk Einarsdóttur sviðstjóra Velferðarsviðs 
Reykjanesbæjar v/-formlegar opnunar á nýju húsnæði Hæfingarstöðvarinnar. EH þekkist boðið. 
Fréttabréf FÁÍA. Móttekið. 
Bréf frá Björgvini Rafni Sigurðssyni héraðsdómslögmanns sem beinist gegn fimleikadeild og aðalstjórn 
Keflavíkur. Aðalstjórn sér sig knúna til að setja sig í samband við lögfræðing og fá lögfræðinginn til að 
svara bréfinu. Framkvæmdastjóra falið að fylgja málinu eftir. 
Tölvupóstur frá Advania v/ Tok. Móttekið og framkvæmdastjóri falið að mæta á kynninguna þar sem 
verið er að kynna nýtt Tok. 
 

3. Send bréf. 
Bréf sent á Íþrótta- og tómstundaráð Reykjanesbæjar bt:Stefán Bjarkason v/ rekstur á íþrótta- og 
leikjaskóla. 
 

4. Kynnisferð UMFÍ til Danmerkur. 
EH sagði frá ferð sem hann fór í til Danmerkur með UMFÍ. Ferðin var fróðleg og skemmtileg. 
 

5. Önnur mál. 
Ákveðið að sækja um í Fræðslu- og verkefnasjóð UMFÍ vegna námskeiða í greiðslu- og 
skráningarkerfinu Nora-kerfinu. 
EH kom inn á að eldhúsáhöldin hafi rýrnað svolítið og þyrfti að mæta úr því. Ákveðið að EH og 
BS fari yfir málið. Framkvæmdastjóra veitt heimild til að kaupa eldhúsáhöld inn í eldhúsið. 
BS var fulltrúi aðalstjórnar á lokahófum sundráðs ÍRB og körfuknattleiksdeildar Keflavíkur.  
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:00     
Næsti fundur er 28. maí kl. 18:00   
Fundinn ritaði BS. 
 
 
 
 


